



หนังสือพิมพ์
ธุรกิจภาคเหนือ
วันที่ 1-16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

แม่โจ้จัดแข่งขันนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานฯ

แม่โจ้เชิญชวนมืออาชีพและมือสมัครเล่นชม "นกเขาชวาราคาหลักล้าน" ในงาน "มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงครั้งที่ 3" ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วัฒนธรรมการเลี้ยง "นกเขาชวา" ในความเชื่อดั้งเดิมของชาวไทยภาคใต้ซึ่งนิยมเลี้ยงกันแทบทุกหลังคาเรือนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเพื่อฟัง "เสียงขัน" อันไพเราะนั้นมีความเชื่อกันว่า ใครเลี้ยงแล้ว เสียงนกขันดีจะมีโชคลาภ ดังนั้นนอกจากจะนิยมเลี้ยงเป็นงานอดิเรกเพื่อสร้างความเพลิดเพลินกันอย่างกว้างขวางแล้ว ยังนับเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่สร้างอาชีพให้แก่คนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี อาทิ อาชีพทำกรงนก อาหารนก การดูแลรักษา รวมถึงการจำหน่ายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์

"นกเขาชวา" เป็นนกขนาดเล็กใกล้เคียงกับนกปรอดทสวน มีขนสีน้ำตาลอ่อนสีกัลลายนกรจะจอก และมีลายสีดำตามลำคอ ปีก และลำตัว คล้ายกับลายของม้าลาย สีขนที่หัวบริเวณหน้าผากจะเป็น

สีเทา ชอบอาศัยอยู่ในป่าโปร่ง ป่าละเมาะ ชายทุ่ง ชอบอยู่เป็นคู่ ไม่ชอบอยู่เป็นฝูงใหญ่ ชอบขันเวลาเช้าและเย็น เป็นนกที่เชื่องคนง่าย คนที่รักการฟังเสียงนกเสียงธรรมชาติจึงนิยมนำมาเลี้ยงและขยายพันธุ์เป็นสัตว์เศรษฐกิจ

ประเภทของเสียงร้องนกเขาชวา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทนกเสียงเล็ก ประเภทนกเสียงกลาง และประเภทนกเสียงใหญ่ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญและกรรมการตัดสินการประกวดจะคำนึงถึงหลักของเสียงดังนี้

1. คำหน้า คำหน้าต้องยาว ชัด เน้น และต้องไม่แตกพว่ เช่น klauu kleoo klaoo weoo
2. คำกลาง ชัดเจนไม่ติดกันเป็นพรีด เช่น noklak หรือ ketelek ระวังว่าสองพยางค์นั้นจะต้องมีช่องว่าง มีความชัด
3. คำปลาย ปลายที่ดีจะต้องวัดขึ้นหนักแน่น ลากยาว คล้ายเสียงโง่
4. จังหวะโดยรวม ต้องช้า เอื่อยๆ คำนำหน้าจะต้องเน้นช่วงกลาง คำกลางวางได้อย่างชัดเจน
5. น้ำเสียง จะต้องแน่น เกลี้ยง ไม่มีเสียง

แตกหรือเสียงกวีาก

การเลี้ยงนกเขาชวาเสียงนั้น ผู้เลี้ยงจะคอยสังเกตทุกกระชากการเติบโต เพื่อแยกประเภทเสียงและฝึกหัดให้ขัน เริ่มตั้งแต่ขันโกรก ขันโยน ขันจับดับสั้นๆ เมื่อนกคุ้นกับการฝึกจะขันจับดับยาวมากขึ้น และเตรียมการแยกกรงเดี่ยวเพื่อเตรียมฝึกกรอก คือการนำนกเขาที่อยู่ในกรงแข่งขันไว้บนรอกที่สูงเพื่อให้คนเขามีจิตใจที่อีกเหมือนเหมือนกับมันได้อยู่ตามธรรมชาติซึ่งผู้เลี้ยงจำเป็นต้องฝึกเพื่อให้คนเขาไม่ตื่นสนาม

อ.ชลิต พงษ์ศุภสมิทธิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า "ในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2551 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะจัดให้มี "มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียง ครั้งที่ 3" ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ จึงอยากเชิญชวนทุกท่านโดยเฉพาะเยาวชนควรลองมาเรียนรู้ถึงเสน่ห์ "วัฒนธรรมการเลี้ยงนกเขาชวา" ซึ่งน่าจะเป็นงานอดิเรกหรือกิจกรรมยามว่างที่ส่งเสริมให้มีจิตใจอ่อนโยนและละเอียดอ่อนต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว

คุณบรรณสิทธิ์ ไพรินทร์ อดีตผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตประธานชมรมนกเขาชวาเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงผู้เลี้ยงนกเขาชวาภาคเหนือ กล่าวว่า "งานนี้ไม่อยากจะให้ชาวเชียงใหม่พลาดเพราะจะมี

นกเขาชวาเสียงซึ่งมีราคาหลักล้านจากมืออาชีพหลาย ๆ ท่านเขานำมาเข้าร่วม อาทิ คุณเอกเดช สิงห์รัตน์ กับนกชื่อดังอย่าง "มหามงคล" คุณภิกเศก บุรณเขตต์ จากจังหวัดพิษณุโลก ผู้ล่ำรางวัลถ้วยพระราชทานมาแล้วมากมายกับนกเสียงใหญ่ที่ชื่อ "คมชัดลึก" และ เสี่ยตูน สมบูรณ์ทรัพย์ จากจังหวัดราชบุรี ก็พร้อมนำสุดยอดนกเข้าร่วมงานในครั้งนี้กันพร้อมหน้า ท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายประเสริฐ แก้วสีนวน 085 0377734 และอ.ชลิต พงษ์ศุภสมิทธิ 086 1892517